



ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด
ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ

ด้วย โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๑๘๑ รายการ โดยแยกจำหน่ายเป็นชิ้น จำนวน ๑๖ รายการ และให้จำหน่ายเป็นเศษวัสดุ จำนวน ๑๖๕ รายการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ดังมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดวันเวลาและสถานที่ขายทอดตลาด

๑.๑ ครุภัณฑ์ทั้งหมดจะทำการขายทอดตลาด โดยวิธีปฏิบัติตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด การสุ้ราคาโดยวิธีการประมูลราคาด้วยปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แต่งตั้งขึ้น ในวันเวลาที่กำหนด และต่อหน้าผู้สุ้ราคารายอื่น ๆ

๑.๒ ผู้เข้าร่วมการประมูลทุกรายจะต้องมาแสดงตนและลงชื่อในสมุดลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ในการเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาดในวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ โดยให้ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยยื่นเอกสารลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดจะทำการขายทอดตลาดในเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

๒. โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์รายละเอียดในการขายทอดตลาดดังต่อไปนี้

๒.๑ การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินใจขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่ได้เสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้าย เป็นผู้ประมูลได้ แต่ขณะที่ยังไม่ถึง ๓ ผู้เข้าประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาที่สูงกว่าได้ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ให้สิทธิ์ประชาชนโดยทั่วไปที่มีสัญชาติไทยเข้าสุ้ราคา

๒.๒ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมเสนอราคาเท่านั้น โดยนำสำเนาหลักฐานพร้อมรับรองความถูกต้อง ของเอกสารแสดงแก่คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้

๒.๒.๑ กรณีบุคคลธรรมดาให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๒ สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าให้นำสำเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๓ กรณีนิติบุคคล ให้นำหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมาแสดง จำนวน ๑ ชุด

๒.๒.๔ หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ชุด

๓. การพิจารณาและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด

๓.๑ การขายทอดตลาดครั้งนี้ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแจ้งราคาประเมินขั้นต่ำให้ผู้เข้าร่วมประมูลทราบ ก่อนเริ่มการประมูล ราคาให้เท่ากับหรือสูงกว่าราคาประมูลขั้นต่ำ แต่จะเสนอราคาต่ำกว่าราคาที่ประเมินมิได้ สำหรับผู้เสนอราคาลำดับถัดไปจะต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาที่ผู้อื่นเสนอไว้ไม่ต่ำกว่าครึ่งละ ๕๐๐ บาท

๓.๒ กรณีที่มีการยกเลิกการขายทอดตลาดด้วยประการใด ๆ ก็ดี และถ้าให้มีการขายทอดตลาดใหม่ก็ดี หรือยกเลิกการประมูล โดยมีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ประมูลราคาไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๓ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะพิจารณาเสนอขายให้กับผู้ประมูลรายที่เสนอราคาให้กับทางราชการมากที่สุด ซึ่งราคาดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ ที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิกำหนดไว้

๓.๔ ผู้เข้าร่วมการประมูล ต้องตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะซื้อ และถือว่าผู้ชนะการประมูลทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้น โดยละเอียดครบถ้วน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายที่นำออกประมูลขายในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

๓.๕ ผู้ประมูลผู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในแบบบันทึกหลักฐานข้อตกลงซื้อสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันที พร้อมชำระเงินสดของทั้งหมด หรือวางมัดจำไว้เป็นเงินสดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลผู้ราคาได้ และต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ขายทอดตลาดสำเร็จบริบูรณ์ จึงจะนำสิ่งของที่ประมูลได้ออกไปจากที่เก็บของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ กรณีผู้ประมูลได้ไม่ดำเนินการดังกล่าว โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จะริบเงินมัดจำและของที่ประมูลได้ พร้อมทั้งจะจัดให้มีการประมูลใหม่ กรณีที่เป็นพัสดุที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ เช่น รถยนต์เป็นต้น จะต้องนำพัสดุนั้นไปโอนสิทธิ์ ทันที หรืออย่างช้าภายใน ๕ วัน ค่าใช้จ่ายในการโอนสิทธิ์พัสดุ ผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ออกทั้งสิ้น

๓.๖ การชำระเงินจะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนามโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ ก็ได้ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๓.๗ ในกรณีที่ผู้ประมูลได้เป็นผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๓.๕ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะนำสิ่งของดังกล่าวทำการขายทอดตลาดครั้งใหม่ต่อไป หากราคาสูงสุดที่มีผู้ประมูลได้ในกรณีประมูลครั้งใหม่ได้จำนวนเงินน้อยกว่าหรือไม่คุ้มกับราคาขายขายทอดตลาดเดิม ผู้ประมูลได้ซึ่งจะเลยไม่ใช้ราคาตามข้อ ๓.๕ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวนเงินส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบ

๓/๓.๘ ผู้ประมูล.....

๓.๘ ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายสิ่งของที่ประมูลได้ออกจากบริเวณที่เก็บของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ชำระเงินครบถ้วนแล้วโดยผู้ประมูลจะต้องดำเนินการลบเครื่องหมายตรา หรือสัญลักษณ์ ของโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนำพัสดุนำไปหากลวงเลยเวลาดังกล่าวโรงพยาบาลสุวรรณภูมิจะไม่รับผิดชอบความเสียหายอันเกิดขึ้นได้

๓.๙ การเคลื่อนย้ายพัสดุนำไปจากบริเวณโรงพยาบาลสุวรรณภูมิผู้ประมูลได้ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ผู้ประมูลได้ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นอาจเกิดจากการจ่ายทรัพย์สินดังกล่าว

๓.๑๐ ประกาศฉบับนี้โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ถือว่าผู้เข้าร่วมประมูลทุกรายได้รับทราบเงื่อนไขการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดทุกประการ

๓.๑๑ ในกรณีที่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ได้ออกประกาศขายทอดตลาดพัสดุนำไปเรียบร้อยแล้ว แต่ภายหลังปรากฏว่าโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ไม่สามารถดำเนินการขายทอดตลาดได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ได้ โดยผู้เข้าร่วมการประมูลจะถือเป็นเหตุนำมาร้องเรียนหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิไม่ได้ทั้งสิ้น

๔. ข้อกำหนดการประมูลราคา

๔.๑ ให้ประธานกรรมการ หรือคณะกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมายจากประธานเป็นผู้เสนอราคาที่จะขาย ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ควรต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำ และขานราคาตามและผู้เข้าสู่ราคาเสนอทุกราย ในระหว่างดำเนินการขายทอดตลาด การตัดสินใจขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขายทอดตลาดนั้น ประธานกรรมการการขายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการนับ ๑ ถึง ๓ ให้ถือว่าผู้ที่ได้เสนอราคาไว้สูงสุดคนสุดท้าย เป็นผู้ประมูลได้ แต่ขณะที่ยังไม่ถึง ๓ ผู้เข้าประมูลรายอื่นมีสิทธิเสนอราคาที่สูงกว่าได้ แต่หากคณะกรรมการการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลสูงสุดไม่เพียงพอ คณะกรรมการการขายทอดตลาดอาจถอนรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้นออกจากรายการขายทอดตลาดได้ และโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่เห็นว่าไม่สมควรนั้น ๆ ซึ่งกรณีนี้ เช่นนี้ ผู้ประมูลราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น

๔.๒ ผู้ประมูลได้ย่อมพ้นความผูกพันในราคาที่ตนเสนอ เมื่อมีผู้อื่นเสนอราคาสูงขึ้นไปหรือเมื่อคณะกรรมการฯ ถอนการขายทอดตลาด

๔.๓ การนำพัสดุที่ประมูลได้ ออกจากโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ผู้ประมูลราคาสูงสุดที่ประมูลได้ จะต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้าย และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ในพัสดุที่ประมูลได้ เองทั้งสิ้น (ถ้ามี)


๔.๔ ผู้มีความประสงค์จะเข้าประมูลทุกราย ต้องลงทะเบียนและยื่นเอกสาร ตามข้อ ๒.๒ ผู้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา จะได้หมายเลขประจำตัวตามลำดับที่ลงทะเบียนไว้ และหากผู้เข้าประมูลราคาประสงค์จะเข้าประมูลราคาในนามของบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลให้แสดงหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้อง ในวันที่ขายทอดตลาด หากมิได้แสดงหนังสือมอบอำนาจ จะถือว่าผู้เข้าสุรานั้นกระทำในนามของตนเอง และผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจะได้รับสิทธิเข้าสุราราคา

๕. กำหนดพิจารณาคุณภาพครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาด

กำหนดคุณภาพครุภัณฑ์ที่ทำการขายทอดตลาด ในวันที่ - ๕ ก.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ น - ๑๖.๓๐ น. ณ งานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ อำเภอสุพรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะนำไปดูครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาดต่อไป

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ติดผู้ป่วย
นอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสุพรรณภูมิ อำเภอสุพรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๓๐ หมายเลขโทรศัพท์
๐ ๔๓๕๘ ๑๓๒๑-๓ ต่อ ๓๑๗ ในวันเวลาราชการ หรือเข้าไปดูได้ที่ <http://www.cupsuwan๑๐๑.net/>
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายปิติ หังไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดประจำปี 2561

โรงพยาบาลสุวรณภูมิ โดย แยกจำหน่ายเป็นชิ้น

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด	หมวด
1	เครื่องสันลค ไวมั่น		กีฬา
2	เครื่องสันลค ไวมั่น		กีฬา
3	จักรยานนั่งตรง	MARATHON	กีฬา
4	จักรยานนั่งตรง	MARATHON	กีฬา
5	ลู่วิ่งไฟฟ้า		กีฬา
6	ลู่วิ่งไฟฟ้า		กีฬา
7	ลู่วิ่งไฟฟ้า		กีฬา
8	ลู่วิ่งไฟฟ้า REALFINESS	รุ่น GT-8000L	กีฬา
9	เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ สูญญากาศระบบไอน้ำ	350 ลิตร	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
10	เครื่องนึ่งอบฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เอทิลีนออกไซด์ EO		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
11	เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
12	เครื่องนับเม็ดคยา Tablet counter machine เครื่องที่ 2	MD 404 OPLC V MD001-OPLC	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
13	เครื่องปรับอากาศ	SAIJO DENKI ขนาด 24,000 BTU	เครื่องปรับอากาศ
14	เครื่องปรับอากาศ	EMINEN ขนาด 30,000 BTU	เครื่องปรับอากาศ
15	เครื่องปรับอากาศ	AEROMASTER ขนาด 23,443 BTU	เครื่องปรับอากาศ
16	เครื่องปรับอากาศ	AEROMSTER ขนาด 18,000 BTU	เครื่องปรับอากาศ

รวม 16 รายการ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดประจำปี 2561

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โดย แยกจำหน่ายเป็นเศษวัสดุ

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด	หมวด
1	จักรยานออกกำลังกายพร้อมเล่นเกมส์ได้		กีฬา
2	เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์	EPSON LQ-300	คอมพิวเตอร์
3	เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์	EPSON LQ-300+II	คอมพิวเตอร์
4	เครื่องพิมพ์ปริ้นเตอร์	HP LASERJET P1120	คอมพิวเตอร์
5	โทรทัศน์ 20"	HITACHI	โฆษณาและเผยแพร่
6	เครื่องบันทึก 16 ช่อง	DI Support VGA, HDMI, USB	โฆษณาและเผยแพร่
7	โทรทัศน์ 32"	LCD ยี่ห้อTOSHIBA	โฆษณาและเผยแพร่
8	โทรทัศน์ 20"	SUMSUNG	โฆษณาและเผยแพร่
9	โทรทัศน์ 32"	LED ยี่ห้อ TOSHIBA	โฆษณาและเผยแพร่
10	โทรทัศน์ 32"	LED ยี่ห้อ TOSHIBA	โฆษณาและเผยแพร่
11	โทรทัศน์ 32"	LED ยี่ห้อ TOSHIBA	โฆษณาและเผยแพร่
12	เครื่องฉายข้ามศีรษะ (VISUALIZER VERTEX)	รุ่น D-3180 S/N : 1071231801275	โฆษณาและเผยแพร่
13	โทรทัศน์ 20"	PANASONIC	โฆษณาและเผยแพร่
14	โทรทัศน์ 28"	PANASONIC	โฆษณาและเผยแพร่
15	โทรทัศน์ 50"	LG	โฆษณาและเผยแพร่
16	โทรทัศน์ 20"	PANASONIC	โฆษณาและเผยแพร่
17	ตู้เย็น	HITACHI 5.9 คิวบิกฟุต สีฟ้า	งานบ้านงานครัว
18	เครื่องซักผ้าและสั้ดผ้า	ขนาด 40 ปอนด์ สีดาชิ	งานบ้านงานครัว
19	ตู้เย็น	TOSHIBA	งานบ้านงานครัว
20	ตู้เย็น	TOSHIBA	งานบ้านงานครัว
21	เครื่องทำน้ำเย็น 1 ถัง		งานบ้านงานครัว
22	เครื่องบดแก้วทำน้ำเต้านู้		งานบ้านงานครัว
23	เครื่องซักผ้า อัต โนมัตติ	โตชิบา ขนาด 6.5 กก.	งานบ้านงานครัว
24	เครื่องดูดเสมหะ (Suction)	ยี่ห้อ.....	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
25	เครื่องตัดเลือด	ยี่ห้อ	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
26	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพ Patient monitor	ยี่ห้อ	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
27	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพ EKG	ยี่ห้อ	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
28	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพ EKG	ยี่ห้อ	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
29	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย Patient monitor	ยี่ห้อ	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
30	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมส้อมเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
31	เครื่องส่องหู ตา Otoscope	ยี่ห้อ Heine	วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดประจำปี 2561

โรงพยาบาลสุวรณภูมิ โดย แยกจำหน่ายเป็นเศษวัสดุ

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด	หมวด
32	เครื่องซึ้งน้ำหนัก+ที่วัดส่วนสูง	ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น ZT-Series	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
33	เครื่องซึ้งน้ำหนัก+ที่วัดส่วนสูง		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
34	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพ EKG	BTL	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
35	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมล้อเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
36	เครื่องส่องหู Laryngoscope	ยี่ห้อ Riester	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
37	เครื่องส่องหู Laryngoscope	ยี่ห้อ Riester	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
38	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมล้อเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
39	เครื่องพ่นยา		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
40	เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ	ยี่ห้อ KODAK รุ่น MX	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
41	เครื่องซึ้งน้ำหนัก+ที่วัดส่วนสูง	ยี่ห้อ ZEPPER รุ่น ZT-Series	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
42	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมล้อเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
43	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)	IP-7700	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
44	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา(Syringe Pump)		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
45	คอมไฟอบเด็ก	Photo	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
46	คอมไฟอบเด็ก	Photo	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
47	โต๊ะคร่อมเตียง		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
48	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
49	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)	รุ่น IP-7700	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
50	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
51	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพ Patient monitor	GOUTENG	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
52	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพ Patient monitor		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
53	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย monitor EKG		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
54	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย monitor EKG		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
55	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมล้อเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดประจำปี 2561

โรงพยาบาลสุวธรรมภูมิ โดย แยกจำหน่ายเป็นเศษวัสดุ

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด	หมวด
56	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมส้อมเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
57	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมส้อมเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
58	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
59	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
60	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
61	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump)		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
62	เครื่องตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Pulse oximeter		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
63	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพ Patient monitor		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
64	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพ Patient monitor	BTL-08 MT Plus ECG-12-channel ECG with	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
65	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพผู้ป่วย EKG monitor patient		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
66	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมส้อมเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
67	ที่นอนลม (Alpha bed)	แบบรังผึ้ง	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
68	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมส้อมเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
69	เครื่องฉายแสงอุดฟัน Light curing system No.75	Demetronic 220 B รหัส 66006961	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
70	เครื่องฉายแสงอุดฟัน Light curing system No.75		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
71	เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
72	ถังขยะสแตนเลส 2 ช่อง พร้อมที่เหยียบ		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
73	เครื่องชั่งน้ำหนักมีที่วัดส่วนสูงชนิดธรรมดาแสดงตัวเลข		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
74	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมส้อมเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
75	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิตอล พร้อมส้อมเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
76	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กทารกในครรภ์	Dropler BFF-600	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
77	เครื่องตรวจวัดการทำงานของหัวใจเด็กทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูก (NST)		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
78	เครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมเครื่องวัดสัญญาณชีพ (O2 monitor EKG)		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
79	โคมไฟส่อง		วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดประจำปี 2561

โรงพยาบาลสุวรณภูมิ โดย แยกจำหน่ายเป็นเศษวัสดุ

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด	หมวด
80	เครื่องพ่นยา		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
81	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิทัล พร้อมสื่อเลื่อน	ยี่ห้อ OMRON รุ่น DM-3000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
82	เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
83	เครื่องดูดเสมหะ (Suction)	ยี่ห้อ	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
84	เครื่องตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
85	เครื่องตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด Pulse oximeter		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
86	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบดิจิทัล	MP-600	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
87	เครื่องรับ-ส่งโทรสาร	Bother Fax-2920	สำนักงาน
88	เครื่องรับ-ส่งโทรสาร	ยี่ห้อ Brother	สำนักงาน
89	เครื่องโรเนียว		สำนักงาน
90	เครื่องคิดสติ๊กเกอร์	HALLO	สำนักงาน
91	เครื่องคิดสติ๊กเกอร์	HALLO	สำนักงาน
92	เครื่องคิดสติ๊กเกอร์	HALLO	สำนักงาน
93	เครื่องคิดสติ๊กเกอร์	HALLO	สำนักงาน
94	เครื่องตัดหญ้า	แบบสายสะพาย	การเกษตร
95	เครื่องเคียบ	สีขาว	สำนักงาน
96	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1610	คอมพิวเตอร์
97	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE AM1930	คอมพิวเตอร์
98	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1930	คอมพิวเตอร์
99	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1900	คอมพิวเตอร์
100	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1610	คอมพิวเตอร์
101	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1641	คอมพิวเตอร์
102	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1641	คอมพิวเตอร์
103	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1930	คอมพิวเตอร์
104	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1610	คอมพิวเตอร์
105	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE X1930	คอมพิวเตอร์
106	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1935	คอมพิวเตอร์
107	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1935	คอมพิวเตอร์
108	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	ACER ASPIRE M1900	คอมพิวเตอร์
109	เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ LAN	Ienoro	คอมพิวเตอร์
110	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	HP LASER HP P1102	คอมพิวเตอร์
111	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	HP LASER HP P1102	คอมพิวเตอร์

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดประจำปี 2561

โรงพยาบาลสุวรณภูมิ โดย แยกจำหน่ายเป็นเศษวัสดุ

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด	หมวด
112	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	HP LASER HP P1020	คอมพิวเตอร์
113	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	Fuji P255 dw	คอมพิวเตอร์
114	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	Fuji P255 dw	คอมพิวเตอร์
115	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	EPSON LQ300	คอมพิวเตอร์
116	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	ZELRA รุ่น TLP 28444 T	คอมพิวเตอร์
117	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	ZELRA รุ่น TLP 28444 T	คอมพิวเตอร์
118	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	ZELRA รุ่น TLP 28444 T	คอมพิวเตอร์
119	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	ZELRA รุ่น GK-420 T	คอมพิวเตอร์
120	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	ZELRA รุ่น GK-420 T	คอมพิวเตอร์
121	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	ZELRA รุ่น GK-420 T	คอมพิวเตอร์
122	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	DFFICEJET 4500	คอมพิวเตอร์
123	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	DFFICEJET 4500	คอมพิวเตอร์
124	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	DFFICEJET 4500	คอมพิวเตอร์
125	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	DFFICEJET 4500	คอมพิวเตอร์
126	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	DFFICEJET 4500	คอมพิวเตอร์
127	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	DFFICEJET 4500	คอมพิวเตอร์
128	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Printer	DFFICEJET 4501	คอมพิวเตอร์
129	อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เครื่อง Scan	Canon	คอมพิวเตอร์
130	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Basic 750 VA/450 W./15-23	คอมพิวเตอร์
131	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Basic 750 VA/450 W./15-23	คอมพิวเตอร์
132	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Basic 750 VA/450 W./15-20	คอมพิวเตอร์
133	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Basic 750 VA/450 W./15-21	คอมพิวเตอร์
134	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Basic 750 VA/450 W./15-22	คอมพิวเตอร์
135	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Basic 750 VA/450 W./15-23	คอมพิวเตอร์
136	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Stable	คอมพิวเตอร์
137	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Stable	คอมพิวเตอร์
138	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Basic 750 VA/450 W./15-20	คอมพิวเตอร์
139	เครื่องสำรองไฟ (UPS)	Basic 750 VA/450 W./15-20	คอมพิวเตอร์
140	เครื่องปรับอากาศ	SAIJO DENKI ขนาด 24,170 BTU	เครื่องปรับอากาศ
141	เครื่องปรับอากาศ	ขนาด 12,000 BTU	เครื่องปรับอากาศ
142	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	Air temp รุ่น 00257 ขนาด 12,000 BTU	เครื่องปรับอากาศ
143	เครื่องปรับอากาศ	SAIJO DENKI ขนาด 24,000 BTU	เครื่องปรับอากาศ
144	เครื่องปรับอากาศ	AIRTEMP ขนาด 30,152 BTU	เครื่องปรับอากาศ

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดประจำปี 2561

โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ โดย แยกจำหน่ายเป็นเศษวัสดุ

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์	ยี่ห้อ/รุ่น/ขนาด	หมวด
145	เครื่องปรับอากาศ	AERO MASTER ขนาด 23,443 BTU	เครื่องปรับอากาศ
146	เครื่องปรับอากาศ	SENER ขนาด 34,000 BTU	เครื่องปรับอากาศ
147	เครื่องปรับอากาศ	AEROMSTER ขนาด 18,000 BTU	เครื่องปรับอากาศ
148	เครื่องปรับอากาศ	AITEMP ขนาด 34,908 BTU	เครื่องปรับอากาศ
149	เครื่องปรับอากาศ	SAIJO DENKI ขนาด 12,220 BTU	เครื่องปรับอากาศ
150	เครื่องปรับอากาศ	LG ขนาด 12,624 BTU	เครื่องปรับอากาศ
151	เครื่องส่องหู	Ricster	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
152	เครื่องส่องหู		งานบ้านงานครัว
153	ตู้เย็นเย็น+น้ำร้อน มีกรอง OR		งานบ้านงานครัว
154	ตู้เย็นเก็บผักจีน 2 ประตู		งานบ้านงานครัว
155	โทรทัศน์ LCD	DISTAR	โฆษณาและเผยแพร่
156	เครื่องถ่ายเอกสาร	Riso	สำนักงาน
157	ที่นอนลม (Alpha bed)	Bubble+ureka II มีไฟ Alarm	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
158	โทรทัศน์ 32"	LCD ยี่ห้อTOSHIBA	โฆษณาและเผยแพร่
159	โทรทัศน์ 20"	SUMSUNG	โฆษณาและเผยแพร่
160	เครื่องตรวจวัดการทำงานของหัวใจเด็กทารกในครรภ์และการบีบตัวของมดลูก (NST)	STAR 5000 D	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
161	ตู้เย็น	โตชิบา	งานบ้านงานครัว
162	เครื่องปรับหยดสารละลาย (Infusion Pump)	MP-1000	วิทยาศาสตร์และการแพทย์
163	เครื่องตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (O ₂ Sat Nellcor)		วิทยาศาสตร์และการแพทย์
164	เครื่องทำน้ำเย็น 3 ก๊อก		งานบ้านงานครัว
165	ชุดฝึกกล้ามเนื้อ ชุดฝึกกล้ามเนื้อ		กีฬา